

THÁI THỤY

Học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực



Ông Đào Hồng Thứ (người mặc áo trắng), thôn Đoàn Nghĩa, xã Thụy Liên (Thái Thụy) hai lần hiến gần 200m² đất để mở rộng đường.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Thái Thụy triển khai thực hiện với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ông Đào Hồng Thứ, thôn Đoàn Nghĩa, xã Thụy Liên (Thái Thụy) là người đã hiến gần 200m² đất thổ cư để mở rộng đường giao thông nông thôn và là điển hình học và làm theo Bác ở địa phương. Theo đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Liên: Ở địa phương tiếp nhận dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái thì tác đất giờ đây có thể ví như tác vàng nên người hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể như ông Thứ là vô cùng trân quý. Cũng xuất phát từ việc làm ý nghĩa của ông Thứ đã góp phần lan tỏa phong trào hiến đất mở rộng đường hiện nay của địa phương. Ông Đào Hồng Thứ cho biết: Để có được con đường rộng hơn 6m như hôm nay phải qua hai lần mở rộng đường, lần

1 là trong xây dựng nông thôn mới, lần 2 là năm 2021 khi địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cả hai lần nhà tôi đều hiến đất, mỗi lần gần 100m². Đất thì nhà ai cũng quý nhưng tôi nghĩ mình là đảng viên, noi gương Bác việc gì có lợi cho dân thì làm nên tôi không ngần ngại tháo dỡ tường bao, cống dậu hiến đất mở rộng đường. Thấy người dân đi lại thuận tiện tôi rất mừng. Vì việc làm ý nghĩa của ông Thứ đã góp phần lan tỏa phong trào, chỉ sau một năm toàn xã có khoảng 30 hộ hiến gần 500m² đất thổ cư để mở rộng đường giao thông.

Tại xã Thụy Thanh, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn được Đảng ủy xã chú trọng triển khai thực hiện. Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngát, Bí thư Đảng ủy xã: Trong đăng ký việc học và làm theo Bác, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các tập thể, cá nhân lựa chọn các vấn đề cụ thể gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Trong năm qua, các nội dung đăng ký đều tập trung hướng đến mục tiêu chung xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao:

xã hội hóa xây dựng thành công nhà văn hóa thôn kiểu mẫu; lắp đặt hệ thống camera an ninh; tiếp tục đầu tư xây dựng hơn 7km đường và mảng tiêu thoát nước; trồng hơn 7km đường hoa, cây xanh; duy trì tốt an ninh tự quản... Ngoài ra, học Bác phát huy ý chí tự lực, tự cường, nhiều người dân trong xã đã vươn lên phát triển kinh tế. Hiện thu nhập trung bình của người dân trong xã đạt trên 54 triệu đồng/người/năm, góp phần để địa phương sớm hoàn thành 11/11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, vượt 2 năm so với kế hoạch. Theo đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy: Học và làm theo Bác thời gian qua đã trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận số 01-KL/TW và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về

việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW để xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng quán triệt rõ phương châm thực hiện "trên trước, dưới sau", "trông trước, ngoài sau", "trông đi đôi với làm theo"; triệt để khắc phục bệnh hình thức và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, từ đó tổ chức triển khai nhân rộng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng đã gắn việc học và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm và những trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: giải quyết các vụ phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm... từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Nhờ vậy, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song kinh tế của huyện vẫn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Đến nay huyện cơ bản giải phóng xong mặt bằng 600ha khu công nghiệp Liên Hà Thái, tạo điều kiện thu hút được 5 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 600 triệu USD. Toàn huyện đã có 7 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiến độ đầu tư giải quyết sử dụng đất được đẩy nhanh đến nay đã vượt hơn 30% kế hoạch tỉnh giao. Văn hóa - xã hội của huyện có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tổ chức bộ máy tinh gọn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

ĐAO QUYN

Chủ động trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại

Với chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm lực lượng mũi nhọn của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và chủ động đấu tranh đẩy lùi nạn buôn lậu, gian lận thương mại, giữ ổn định thị trường" - đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022.

Có thể nói, từ đầu năm đến nay, cũng như các địa phương trong cả nước, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh ổn định, giá cả các mặt hàng có tính chi phối thị trường như sắt, thép, than, xăng, dầu, gas, dược phẩm, vật tư y tế, phân bón, thức ăn chăn nuôi... đều tăng cao. Cùng với đó, nhu cầu mua sắm của người dân, doanh nghiệp có thời điểm tăng đột biến do tâm lý tiêu dùng và cả tác động của dịch Covid-19 dẫn tới nguy cơ thị trường khan hiếm hàng hóa. Đây được xem một trường hợp điển hình để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi đầu cơ tích trữ, găm hàng, tăng giá, buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nắm bắt chắc địa bàn, dự báo đúng tình hình thị trường, ngay từ đầu năm Cục QLTT tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa. Ông Vũ Đức Hùng, Đội phó Đội QLTT số 5 cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT tỉnh, chúng tôi vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch vừa duy trì lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; trong đó tập trung kiểm tra



Đội QLTT số 5 (Thái Thụy, Đông Hưng) kiểm tra hoạt động kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng tại một cửa hàng trên địa bàn thị trấn Đông Hưng.

hoạt động kinh doanh một số mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh như xăng, dầu, kit test nhanh Covid-19, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. Qua kiểm tra, Đội đã kịp thời phát hiện và xử lý hàng chục vụ vi phạm. Điển hình, ngày 8/3 Đội kiểm tra cửa hàng Min house của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Minh ở xã Nam Hồng (Tiền Hải), phát hiện cửa hàng bày bán 12 hộp kit test nhanh Covid-19 không có nguồn gốc xuất xứ. Đội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cửa hàng, phạt tiền 10 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước và tịch thu số hàng hóa vi phạm.

Không riêng Đội QLTT số 5, tất cả các phòng nghiệp vụ và đội QLTT khu vực huyện, thành phố đều ra quân, chủ động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 6 tháng đầu năm, lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra 639 vụ, phát hiện và xử lý 496 vụ vi phạm, tăng 146 vụ vi phạm so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài xử phạt tiền, lực lượng chức năng xử lý hàng hóa vi phạm nộp ngân sách nhà nước

1.545.863.000 đồng. Đáng chú ý, trong 515 hành vi vi phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch..., Cục QLTT tỉnh đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết: Xu hướng kinh doanh, mua bán trên môi trường mạng internet ngày càng phổ biến, phát triển giúp cho hàng hóa lưu thông thuận lợi; tuy nhiên nó cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác QLTT. Bên cạnh đầu tư trang bị nhiều máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, Cục QLTT tỉnh cũng tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm tạo ra "tầm lá chắn" rộng và đủ sức mạnh

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục QLTT tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh chia sẻ thông tin, tổ chức kiểm tra liên ngành vừa tránh chống chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh vừa phát huy được chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được Cục QLTT tỉnh triển khai thường xuyên, bằng nhiều hình thức như lồng ghép với đợt kiểm tra, tuyên truyền trên Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, trang thông tin điện tử của Cục đã nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp cũng như góp phần phòng ngừa vi phạm. Đặc biệt, Cục QLTT tỉnh duy trì đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh tiếp nhận phản ánh và xử lý nguồn tin của nhân dân tố giác vi phạm vi phạm, gian lận thương mại, hàng giả một cách kịp thời, hiệu quả, duy trì sự ổn định cho thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

KHÁC QUẢN

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ

Cấp điện ổn định trước diễn biến bất thường của thời tiết

Những ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng và mưa giông bất thường. Để bảo đảm cấp điện ổn định, liên tục, Điện lực thành phố Thái Bình đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, phương án cấp điện nhằm bảo vệ an toàn lưới điện,

hạn chế thấp nhất sự cố do thiên tai gây ra.

Hơn 1 tháng nay, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, với nhiều đợt nắng nóng đạt 37 - 39°C khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thành phố Thái Bình tăng liên tiếp

từng ngày, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát. Theo Điện lực thành phố, tháng 5, tháng 6, nhu cầu sử dụng điện tăng trên 27% so với những tháng trước. Đặc biệt, đợt nắng nóng từ ngày 15/6 đến nay, nhu cầu sử dụng điện tăng cao

khiến sản lượng tiêu thụ điện liên tục lập đỉnh qua từng ngày; một số ngày tăng đột biến, trên 40%. Mặc dù phụ tải tăng cao nhưng hệ thống lưới điện không bị quá tải, không bị nhảy aptomat. Ông Nguyễn Tự Cường, Phó Giám đốc Điện lực thành phố cho biết: Thời gian qua, tình hình vận hành lưới điện trên địa bàn do Điện lực thành phố quản lý cơ bản ổn định, việc cung cấp điện đã đáp ứng kịp thời cho mọi nhu cầu sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, các sự kiện chính trị của các địa phương và nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt của nhân dân. Để bảo đảm cấp điện ổn định, liên tục trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng, ngay từ đầu năm, Điện lực thành phố đã tập trung nhân lực, vật lực vào việc chống quá tải nguồn điện. Đã cài tạo đường dây 35kV chống quá tải các khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh, khu dân cư tại các phường Kỳ Bá, Quang Trung; cây 23 trạm biến

áp chống quá tải khu vực Hoàng Diệu, Tiến Phong, Đông Thọ, Đông Hòa, Vũ Đông, Vũ Phúc, Vũ Lạc...; điều chuyển 51 máy biến áp phù hợp với phụ tải từng khu vực. Đồng thời, tăng cường kiểm tra lưới điện, mạng tải đường dây, trạm biến áp, các đường dây hạ áp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các tồn tại, giúp ngăn ngừa sự cố. Tổ chức san tải, cân đảo pha trạm biến áp. Duy trì thực hiện 5S chỉnh trang trạm biến áp, vệ sinh hệ thống lưới điện, tiến hành treo biển điện, điện áp viễn thông và bỏ gọn dây cáp trên các tuyến đường, bảo đảm an toàn, sạch đẹp, giảm tổn thất điện năng tại các trạm biến áp. Bổ trí, tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 giờ để xử lý những tình huống, sự cố bất thường, bảo đảm dòng điện cung cấp cho người dân thành phố luôn ổn định; hạn chế bố trí thời gian thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên; thực hiện đúng thời gian ngừng, giảm cấp điện - đóng điện như đã thông báo. Tổ chức tốt hệ thống tiếp nhận thông tin báo mất điện của khách hàng để nhanh chóng xử lý, khắc phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Bước vào mùa nắng nóng, nên nhiệt tăng dần nhưng ngày qua kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Chi phí tiền điện của

nhiều gia đình cũng vì thế dẫn "leo thang". Đây là áp lực không nhỏ trong việc cân đối chi tiêu của nhiều hộ gia đình. Điều chỉnh thói quen sử dụng điện, có những đầu tư hợp lý cho thiết bị điện gia dụng và đường dây là những cách tiết kiệm tiền điện mỗi tháng. Vì vậy, để tiết kiệm năng lượng người dân cần thay đổi thói quen sử dụng các đồ dùng điện. Đặc biệt là đối với các thiết bị có mức tiêu thụ điện lớn như điều hòa. Mặt khác, nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ ở khu vực thành thị rất cao. Chỉ cần mỗi gia đình tiết kiệm khoảng 10% lượng điện tiêu thụ bằng cách sử dụng thiết bị ứng dụng công nghệ mới thì sản lượng điện tiết kiệm được là không hề nhỏ. Bên cạnh đó, nên tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; thường xuyên bảo dưỡng để thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm; chọn mua thiết bị điện dán nhãn xanh tiết kiệm năng lượng, công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn thì nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn nắng nóng sắp tới, có thể gây quá tải tại một số khu vực. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của ngành điện thì mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nêu cao ý thức tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

MINH NGUYỆT



Nâng cấp lưới điện trên địa bàn phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Infographic titled 'Tránh nguy cơ sự cố điện trong ngày nắng nóng'. It features a house illustration with callouts providing tips like: 'Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm (11h-14h, 18h-23h)', 'Không vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện', 'Tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết', 'Lắp đặt thiết bị điện khoa học, hợp lý', 'Không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (điều hòa, bếp đun điện, bình đun nước nóng...)', 'Để điều hòa ở nhiệt độ tối ưu (>26°C), chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời từ 10-12°C', 'Luôn mở cửa nhà thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên', 'Rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện khi không sử dụng thiết bị', 'Sử dụng các sản phẩm có dán nhãn tiết kiệm năng lượng'. Source: http://infographic.vn